

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

ครั้งที่ 2 / 2563 (พิเศษ)

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563

ณ ห้องประชุมอิสระ ยุทธะนันท์ สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้มาประชุม

1.	รศ. วรานุช	ปิติพัฒน์	คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	ประธาน
2.	ผศ. โอนมา	รัตนะเจริญธรรม	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
3.	ผศ. ภัทรমন	รัตนาพันธ์ุ์	รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม	กรรมการ
4.	ผศ. รัชฎา	ฉายจิต	รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์	กรรมการ
5.	ผศ. อชิรุรุช	สุพรรณเภสัช	รองคณบดีฝ่ายการศึกษา	กรรมการ
6.	ผศ. ชีมายู	พลากร จอร์นส	รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์	กรรมการ
7.	รศ. จรินทร์	ปลั่งกรกิจ	หัวหน้าสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ช่องปาก	กรรมการ
8.	รศ. ปัทมา	ชัยเลิศฉวนิชกุล	หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ	กรรมการ
9.	ผศ. วัชรินทร์	ห่อวิจิตร	หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์	กรรมการ
10.	รศ. พูนศักดิ์	ภิเศก	หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน	กรรมการ
11.	นายวิชาญ	ธรรมวิรัตน์	ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์	กรรมการและเลขานุการฯ
12.	นางยุพิน	บุญนาดี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น

1.	ผศ. ศิริพงศ์	สิทธิสมวงศ์	หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากฯ	กรรมการ
2.	รศ. ดนัย	ยอดสุวรรณ	อาจารย์ประจำคณะฯ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	กรรมการ

ผู้ร่วมประชุม

1.	นางสาวนวรรรัตน์	ชนะบัว	นักวิชาการศึกษา
----	-----------------	--------	-----------------

เริ่มประชุมเวลา 12.10 น.

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 (พิเศษ) และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

#### 1.1 แสดงความยินดีกับบุคลากร/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล / สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์แก่คณะฯ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการทั้งหมดที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (2563-2567) เพื่อจัดกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการไทย โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้

TCI Tier	No. of titles	(%)	หมายเหตุ
กลุ่มที่ 1 (Tier#1)	186	(21.7 %)	กลุ่มวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2 (Tier#2)	552	(64.6 %)	กลุ่มวารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 3 (Tier#3)	117	(13.7 %)	กลุ่มวารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต
รวมทั้งหมด (Total)	855	(100 %)	

ทั้งนี้ โดยวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KDJ) เป็นวารสารที่ได้ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลวารสารที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 ซึ่งถือเป็นวารสารด้านทันตแพทยศาสตร์เพียงฉบับเดียว และเป็น 1 ใน 2 ของวารสารในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มดังกล่าว นอกจากนี้ ยังถือเป็นวารสารที่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ที่สามารถนำไปอ้างอิงในการตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษาเพื่อการเสนอขอสำเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

พร้อมนี้ได้ขอเชิญกองบรรณาธิการ KDJ และทีมงาน เข้ารับมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณและชื่นชมยินดีที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างผลงานและชื่อเสียงอันเป็นคุณประโยชน์ต่อคณะฯ และวงการทันตแพทยศาสตร์ของไทย

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ และร่วมมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีกับกองบรรณาธิการและทีมงานฯ

### ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

#### 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563

ประธานเชิญเลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีข้อแก้ไข

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

#### 3.1 การขออนุมัติกรอบวงเงินและรายละเอียดค่าของงบประมาณเงินรายได้ (กลางปี) ประจำปีงบประมาณ 2563

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติกรอบวงเงินและการจัดทำรายละเอียดค่าของงบประมาณเงินรายได้ (กลางปี) ประจำปีงบประมาณ 2563 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยกองยุทธศาสตร์แจ้งให้ส่วนงานพิจารณาทบทวนแผน/ผลการดำเนินงานโดยรวมของส่วนงาน หากมีความจำเป็นเร่งด่วนและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ให้ส่วนงานสามารถขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมในช่วงกลางปี โดยให้จัดทำรายละเอียดและส่งค่าของงบประมาณเงินรายได้ (กลางปี) ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่าน Google Drive ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนั้น งานยุทธศาสตร์จึงได้รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน/สาขาวิชา โดยเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการแผนงบประมาณฯ เพื่อพิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งในหลักการจัดทำรายละเอียดค่าขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ (กลางปี) ประจำปีงบประมาณ 2563 จะพิจารณาจากกรอบงบประมาณรายรับ-รายจ่าย โดยอิงตามข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของปีงบประมาณ 2562 และข้อมูลจากรายรับจริงในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมาเพื่อประกอบการคำนวณประมาณการเงินรายรับที่คาดว่าจะได้ในรอบ 12 เดือนต่อไป อีกทั้งคณะฯ ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรายการค่าตอบแทน พ.ต.ส. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษฯ ค่าระบบฐานข้อมูลเวชระเบียน และระบบ PACS และเงินคงเหลือจากการจัดซื้อครุภัณฑ์ช่วงต้นปี จึงทำให้คณะฯ มีงบประมาณเงินรายได้คงเหลือจำนวน 23.33 ล้านบาท จากกรอบวงเงินที่ได้ตั้งไว้แล้วเมื่อต้นปีงบประมาณ 2563 ที่จะสามารถนำมาใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการและการจัดซื้อครุภัณฑ์ในกรณีเร่งด่วนของช่วงกลางปีนี้ได้ ทั้งนี้ จากที่ประชุมคณะกรรมการแผนงบประมาณฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ได้พิจารณาก่อนกรองแล้วมีมติเห็นสมควรให้เสนอขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ (กลางปี) ประจำปีงบประมาณ 2563 รวมจำนวน 14.33 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นงบเงินกองทุนของคณะฯ จำนวน 9.73 ล้านบาท งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบดำเนินการและรายการอื่นๆ รวมประมาณ 4.5 ล้านบาท โดยให้เฉลี่ยใช้จ่ายจากกรอบวงเงินรายได้คงเหลือที่คณะฯ ได้ตั้งไว้แล้วเมื่อต้นปีงบประมาณ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

**มติ** ที่ประชุมร่วมอภิปรายและพิจารณามีมติเห็นชอบในหลักการ ให้เสนอของงบประมาณเงินรายได้ (กลางปี) ปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) ในส่วนของรายการงบตั้งรับและตั้งจ่ายจากเงินรับเพื่อเข้ากองทุนคณะฯ จำนวน 9.73 ล้านบาท และเมื่อรวมกับงบประมาณที่คณะฯ ได้รับอนุมัติกรอบวงเงินไว้ตั้งแต่ต้นปีซึ่งมหาวิทยาลัยยกเบิกเข้าระบบให้แล้ว จำนวน 171.72 ล้านบาท รวมกรอบวงเงินที่เสนอของงบประมาณ (งบต้นปีและงบกลางปี) จำนวนทั้งสิ้น 181.46 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับยอดกรอบวงเงินที่คณะฯ ได้ขออนุมัติไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จึงไม่ต้องเสนอขออนุมัติยอดวงเงินเพิ่มเติม

สำหรับงบประมาณในส่วนอื่นๆ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับรายการและหมวดงบประมาณที่คงเหลือตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ต้นปี โดยให้ดำเนินการภายใต้อำนาจของคณบดี ในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามประเภทรายจ่ายในแผนงานผลิตเดียวกัน ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ทั้งนี้ โดยขอให้งานยุทธศาสตร์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป และขอให้กรอกข้อมูลการจัดทำค่าของงบประมาณเงินรายได้ (กลางปี) ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ให้ครบถ้วนลงในแบบฟอร์มข้อมูลผ่านระบบ Google Drive เพื่อจัดส่งให้กองยุทธศาสตร์ ภายในเวลาที่กำหนด

## ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### 4.1 การเสนอชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN-U.S Science Prize for Women : Preventive Healthcare

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN-U.S Science Prize for Women โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย พิจารณาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถและผลงานที่โดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2563 โดยเฉพาะด้าน Preventive Healthcare (การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอาเซียนผ่านการป้องกันการเจ็บป่วย) ให้ส่งชื่อภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ทั้งนี้ จากการนำเสนอเพื่อพิจารณาในเบื้องต้น (ผ่านระบบ LINE) กลุ่มผู้บริหาร/คณะกรรมการประจำคณะฯ โดยเห็นควรให้เสนอชื่อ รศ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ โดยคณบดีขอศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรมดังกล่าวก่อน หากเห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะจัดส่งเอกสารเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดี / หัวหน้าสาขาวิชา/ กรรมการประจำคณะฯ

### 5.1 การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า กองคลัง ได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนเรียบร้อยแล้ว และขอให้คณะ/ส่วนงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าว (ไตรมาสที่ 1-2) ต่อไป

**มติ** ที่ประชุมรับทราบและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

### 5.2 ความคืบหน้าผลการอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าผลการอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ผ่านกระบวนการอนุมัติงบประมาณ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาซึ่งเมื่อผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะนำ (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้ต่อไป ดังนั้นตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับอนุมัติวงเงินให้ใช้งบประมาณเป็นจำนวน 2 ใน 4 ของงบประมาณปี 2562 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของปี 2563 ไปพลางก่อน หากมีความคืบหน้าประการใดกองยุทธศาสตร์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

### 6.1 ขอปรึกษาหารือเพื่อกำหนดวันสำหรับการจัดโครงการสัมมนาคณาจารย์ของคณะฯ ประจำปี 2563

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอหารือให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อกำหนดวันสำหรับการจัดโครงการสัมมนา คณาจารย์ของคณะฯ ประจำปี 2563 โดยในเบื้องต้น ฝ่ายการศึกษาได้เสนอช่วงวันที่เหมาะสมเป็น 3 ช่วงเวลา เพื่อให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกวันสำหรับการจัดสัมมนา คณาจารย์ ได้แก่ ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2563, 13 - 15 พฤษภาคม 2563 หรือ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้ฝ่ายการศึกษาเตรียมวางแผนดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้จัดการสัมมนา คณาจารย์ ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563 (เนื่องจากวันที่ 6 พฤษภาคม ตรงกับวันวิสาขบูชา และวันที่ 14 พฤษภาคม ตรงกับกิจกรรมวัน สถาปนาคณะฯ) โดยขอให้ฝ่ายการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งขอให้สำรวจความต้องการ เกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง/สถานที่ในการจัดสัมมนา เพื่อประกอบการจัดทำรายละเอียดโครงการสัมมนา คณาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563 นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

### 6.2 ขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานเอกสารและธุรการ ของสาขาวิชา/แขนงวิชา

หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ เสนอขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานเอกสารและธุรการ ของสาขาวิชา/แขนงวิชา เนื่องจากตามโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานย่อยของคณะฯ ในปัจจุบันได้มีการรวมบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการและเลขานุการประจำสาขาวิชา ไว้ในส่วนกลางโดยตั้งเป็นหน่วยสนับสนุนสาขาวิชา รวม จำนวน 8 อัตรา ซึ่งระหว่างนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงาน การมอบหมายภาระงาน และ วางระบบการบริหารจัดการงานเอกสารและธุรการ เพื่อให้สอดคล้องตามภารกิจของคณาจารย์/สาขาวิชา/แขนงวิชา ซึ่ง ที่ผ่านมามีพบว่า สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานประจำด้านการบริหาร จัดการงานเอกสารและธุรการของสาขาวิชา ส่งผลกระทบต่อจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโดยรวม ของสาขาวิชาที่มีภาระงานความรับผิดชอบทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัย การจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตรของทันตแพทยสภา เป็นต้น จึงเสนอหารือในการพิจารณาจัดสรรเจ้าหน้าที่หรือขอจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานธุรการและเลขานุการ เพื่อรองรับการบริหาร จัดการงานของสาขาวิชาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามโครงสร้างของส่วนงานในปัจจุบันต่อไป

**มติ** ที่ประชุมร่วมอภิปราย และพิจารณามีมติเห็นสมควรให้ดำเนินการดังนี้

1. เห็นชอบให้สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์สามารถดำเนินการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการงาน เอกสารและธุรการของสาขาวิชาได้ตามเหตุผลความจำเป็น โดยให้ใช้จ่ายเงินค่าจ้างเหมาจากงบบัณฑิตศึกษาของ สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ และให้ดำเนินการตามระเบียบงานพัสดุต่อไป

2. ให้ฝ่ายยุทธศาสตร์ประสานงานเพื่อนัดผู้บริหารพบสาขาวิชา/แขนงวิชา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและ อุปสรรค เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาการบริหารจัดการงานของสาขาวิชา/แขนงวิชา ให้มีประสิทธิภาพ

3. ให้ฝ่ายยุทธศาสตร์ประสานงานเพื่อนัดผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงานหน่วยสนับสนุนสาขาวิชา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งเพื่อการให้คำปรึกษาชี้แนะประกอบแนวทางการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการบริหารจัดการงานของสาขาวิชา/แขนงวิชา ให้มีประสิทธิภาพ

### 6.3 ขอเชิญเข้าร่วมการตรวจประเมินโรงพยาบาลทันตกรรมของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบกำหนดการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทันตกรรม ในวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์สรชัย เทพธรณินทรา จากสถาบันโรคทรวงอก ซึ่งเป็นกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) มาเป็นผู้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลทันตกรรมในวันดังกล่าว ทั้งนี้ จะเป็นการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพ ขั้นที่ 1 เพื่อทบทวนการดำเนินการ 12 กระบวนงาน และเพื่อการปรับปรุงคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน HA ในกาครั้งนี้ จึงขอเชิญทุกท่านให้เกียรติเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมฯ ในวันดังกล่าว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

### 6.4 ขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาวัสดุทันตกรรมสำหรับการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติการทันตกรรม

หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ เสนอขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาวัสดุทันตกรรมสำหรับใช้ในการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติการทันตกรรมของนักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้ได้วัสดุที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน มีคุณภาพ ราคาประหยัดและคุ้มค่า จึงเห็นควรให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวโดยตรง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้โรงพยาบาลทันตกรรมร่วมกับฝ่ายการศึกษา ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อจัดหาวัสดุทันตกรรม (กลาง) เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนของคณะฯ ต่อไป

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

นายวิชาญ ธรรมวิรัตน์

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ

นางยุพิน บุญนาดี

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ

ผู้จัดรายงานและพิมพ์รายงานการประชุม